



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH về phát động tết trồng cây xuân Mậu Tuất năm 2018

LTS: Ngày 8 tháng 1 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về phát động tết trồng cây xuân Mậu Tuất năm 2018. Toàn văn như sau:



Đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây hưởng ứng ngày đất ngập nước thế giới tại xã Thụy Xuân (Thái Thụy). Ảnh: THÀNH TÂM

Thực hiện tết trồng cây do Bác Hồ phát động, nhiều năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đoàn thể và nhân

dân trong tỉnh đã hưởng ứng và tham gia tích cực; phong trào trồng cây, trồng và bảo vệ rừng thực sự mang lại nhiều lợi ích to lớn, góp phần nâng cao

độ che phủ, phát huy tác dụng phòng hộ, cải thiện môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và trở thành nét đẹp

văn hóa truyền thống của nhân dân tỉnh Thái Bình. Để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp về tết trồng cây và thực hiện Chỉ thị số 10547/CT-BNN-TCLN ngày 20/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp xuân Mậu Tuất năm 2018, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật trong mùa khô 2017 - 2018 đạt kết quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Toàn tỉnh lấy ngày 21 tháng 2 năm 2018 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Mậu Tuất) là ngày tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây" năm 2018.
2. Các sở, ban, ngành, đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang trong tỉnh: Căn cứ điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức tết trồng cây cho phù hợp, chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện có hiệu quả

(Xem tiếp trang 4)

Xuất khẩu thành công lô thủy sản đầu tiên năm 2018

Sáng ngày 14/1, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam phối hợp với Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức sự kiện xuất khẩu lô hàng thủy sản đầu tiên của cả nước năm 2018. Theo đó, 3 lô hàng bao gồm các mặt hàng chủ lực có kim ngạch xuất khẩu cao trong nhiều năm liền là tôm đông lạnh, cá biển, cá tra phi lê đã được xuất khẩu đi Canada, Mỹ và Anh. Tổng cộng gần 62 tấn hàng hóa này trong vòng 10 ngày nữa sẽ cập cảng các quốc gia nhập khẩu. Ngành thủy sản Việt Nam kỳ vọng năm 2018 sẽ vượt kế hoạch xuất khẩu để ra với 10 tỷ USD.

Năm 2018, ngành thủy sản Việt Nam vẫn tập trung xuất khẩu các mặt hàng chủ lực là tôm, cá tra, mực, bạch tuộc... vào thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và EU. (theo vtv.vn)

Giá trị sản xuất nghề và làng nghề chiếm trên 20% tổng giá trị sản xuất công nghiệp

(Xem tin trang 4)



Làng nghề chạm bạc ở Kiến Xương.

Công bố giá cơ sở mặt hàng xăng dầu phù hợp với thị trường

(chinhphu.vn) Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá vừa có ý kiến chỉ đạo về việc công bố giá cơ sở mặt hàng xăng dầu.

Về việc công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu, Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi tình hình tiêu thụ xăng E5 RON 92, RON 95 tiêu chuẩn khí thải Euro 3, Euro 4... trong quý I/2018 để công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu phù hợp với thị trường và quy định pháp luật.

Về công tác điều hành giá xăng dầu, Phó Thủ tướng yêu cầu liên bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục điều hành giá xăng E5 RON 92, RON 95 và các mặt hàng xăng dầu khác theo nguyên tắc hài hòa, đồng bộ, linh hoạt trong việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu nhằm kiểm soát mặt bằng giá xăng dầu.

Liên bộ Công Thương - Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về lợi ích của xăng E5 RON 92 để người tiêu dùng tin tưởng, yên tâm sử dụng; tăng cường công tác kiểm soát chất lượng, tránh gian lận trong kinh doanh xăng dầu. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý phân phối, quy hoạch bảo đảm nguồn nguyên, nhiên liệu phục vụ xăng sinh học.

Việt Nam gia tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo, cả sản xuất và tiêu thụ



(vietnamplus.vn) Theo chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam sẽ từng bước gia tăng tỷ trọng nguồn năng lượng tái tạo trong sản xuất và tiêu thụ năng lượng quốc gia nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giảm nhẹ biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Nhà máy sản xuất phân bón thông minh đầu tiên trong nước

(vietnamplus.vn) Công ty Cổ phần Rynan Smart Fertiliz Zers - chuyên ngành sản xuất phân bón đã khánh thành, đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất phân bón thông minh đầu tiên trên cả nước. Nhà máy sản xuất phân bón thông minh được xây dựng trên diện tích 5ha, có công suất 50.000 tấn sản phẩm/năm, tổng vốn đầu tư hơn 35 triệu USD.

Trong giai đoạn I, nhà máy được đầu tư khoảng 10 triệu USD, hoạt động với công suất 20.000 tấn sản phẩm/năm. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rynan Smart Fertiliz Zers cho biết, phân bón thông minh được trang bị một lớp polymer công nghệ cao thân thiện môi trường, giảm lượng khí thải nhà kính hơn 60%. Sau khi nước thấm thấu qua màng phủ vào bên trong, các khoáng chất như N, P, K, Cu, Mn, Fe, Zn... hòa tan từ từ. Tùy theo loại cây trồng, phân bón thông minh được sản xuất có thời gian phân tán hết khoáng chất từ 1 - 12 tháng hoặc lâu hơn cho cây trồng từ lúc gieo hạt đến thu hoạch. Do đó, phân bón thông minh chỉ cần bón một lần với lượng phân ít hơn các phân thông dụng từ 40 - 60% nhưng năng suất cây trồng tăng hơn 10%.

Kết quả cho thấy, sản xuất lúa theo quy trình kỹ thuật và sử dụng phân bón thông minh hạn chế mức thấp nhất về ô nhiễm môi trường, giúp nông dân giảm chi phí về lượng giống, phân bón, ngày công lao động và có nhiều ưu thế trên phương diện thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hợp tác y tế với Tổ chức Y tế Thế giới

(chinhphu.vn) Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư "Chương trình hợp tác y tế với Tổ chức Y tế Thế giới, tài khóa 2018 - 2019" do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tài trợ.

Mục tiêu dài hạn của chương trình là góp phần hỗ trợ Chính phủ Việt Nam giải quyết có hiệu quả các vấn đề ưu tiên của hệ thống y tế và thực hiện thành công chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và đề án "Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới giai đoạn 2016 - 2025".

Kết quả của chương trình là tăng cường pháp chế và nhân lực, tài chính y tế, được phẩm và các sản phẩm cũng như cung cấp dịch vụ y tế nhằm đạt được mục đích giảm chi tiêu y tế của hộ gia đình trong tổng chi y tế và tăng tỷ lệ trạm y tế xã có bác sĩ phục vụ. Đồng thời tăng cường năng lực cốt lõi thực hiện Điều lệ y tế quốc tế (IHR) và sẵn sàng ứng phó với tình huống y tế công cộng khẩn cấp và nâng cao hiệu quả sử dụng viện trợ của WHO cho Việt Nam góp phần nâng cao sức khỏe của người dân Việt Nam. Bên cạnh đó giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm, bao gồm HIV/AIDS và viêm gan, lao phổi, sốt rét và các bệnh do véc-tơ khác, các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin cũng như các bệnh không lây.

Cơ quan chủ quản của chương trình là Bộ Y tế. Thời gian thực hiện từ 2018 - 2019. Vốn ODA không hoàn lại của chương trình là 21.104.164 USD, trong đó vốn có sẵn là 11.923.015 USD, vốn sẽ vận động là 9.181.149 USD. Vốn đối ứng tiền mặt là 6,5 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế thực hiện rà soát, bảo đảm việc thực hiện chương trình không trùng lặp với các dự án sử dụng vốn nước ngoài và vốn ngân sách nhà nước khác; phối hợp với nhà tài trợ xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện chương trình theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA.

"Hạnh phúc là sẻ chia"

Đó là thông điệp của chiến dịch hiến máu tình nguyện do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Vincom Thái Bình và Khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp thực hiện sáng ngày 13/1.

Hưởng ứng thông điệp ý nghĩa, hơn 70 cán bộ, nhân viên, người lao động Vincom Thái Bình đã đăng ký tham gia hiến máu. 56 đơn vị máu là kết quả ban tổ chức thu được. Đây là năm thứ hai Vincom Thái Bình vận động cán bộ, nhân viên, người lao động sẻ chia những giọt máu hồng cứu giúp người bệnh. Việc tổ chức hiến máu tình nguyện của Vincom Thái Bình sẽ góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp tết Nguyên đán sắp tới.

HOÀNG LANH

Công tác bình ổn thị trường đi vào nền nếp

(Xem trang 2)



ĐÔNG HƯNG

Bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán

(Xem trang 3)